

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang tại cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến diễn tập vận hành phần mềm Quản lý thiên tai năm 2024 trên địa bàn tỉnh

Ngày 20/9/2024, tại trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang đã chủ trì cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến với các địa phương cấp huyện, cấp xã về diễn tập vận hành phần mềm Quản lý thiên tai năm 2024. Tham dự cuộc họp gồm có: *Cấp tỉnh*: Thành viên Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh là lãnh đạo các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Thông tin và Truyền thông, Du lịch, Giao thông vận tải, Xây dựng, Công Thương, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công ty Điện lực Bình Định, Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn, Viễn thông Bình Định, Chi cục Thủy lợi, Chi cục Thủy sản, Ban Quản lý cảng cá Bình Định; *Cấp huyện*: Trưởng ban và các Thành viên Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự các huyện, thị xã, thành phố; *Cấp xã*: Trưởng ban và các Thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự cấp xã. Sau khi nghe báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

1. Ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan, đơn vị có liên quan và các địa phương trong việc xây dựng phần mềm, cập nhật dữ liệu, cơ bản đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác phòng, chống thiên tai. Tuy nhiên, trong quá trình diễn tập vận hành phần mềm phát sinh một số vấn đề cần phải khắc phục như: giao diện phức tạp, dung lượng các USER không đáp ứng khi đồng loạt triển khai trên địa bàn tỉnh, chưa có sự phân công trách nhiệm cụ thể đối với các cá nhân cập nhật dữ liệu, thông tin báo cáo và phương án xử lý sự cố.

Nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm và sự chủ động, sẵn sàng trong công tác ứng phó thiên tai, yêu cầu Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã phải trực tiếp chỉ đạo việc tập huấn sử dụng phần mềm Quản lý thiên tai để phục vụ cho công tác phòng chống thiên tai theo các phương án được duyệt, cụ thể như sau:

- Phân công và xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan trong công tác xác nhận và cập nhật dữ liệu bảo đảm chính xác, kịp thời; thường xuyên kiểm tra, định kỳ cập nhật các dữ liệu theo phương án phòng chống thiên tai được phê duyệt và tình hình thực tế tại từng thời điểm (*qua công tác kiểm tra, dự báo diễn biến bất thường của thời tiết, kinh nghiệm của các địa phương*).

- Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã là người chỉ huy trực tiếp trong công tác phòng chống thiên tai tại địa phương, do đó phải nắm rõ nội dung, yêu cầu

và cách thức vận hành phần mềm. Kết quả thông tin cập nhật trên phần mềm là cơ sở dữ liệu quan trọng để chỉ đạo điều hành, điều phối các nguồn lực linh hoạt, hợp lý nhằm ứng phó thiên tai đạt hiệu quả.

2. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT:

a. Phối hợp với UBND cấp huyện để triển khai diễn tập phần mềm Quản lý thiên tai trên địa bàn; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh trước **ngày 10/10/2024**.

b. Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông yêu cầu đơn vị phát triển phần mềm khắc phục các sự cố và hoàn thiện phần mềm theo ý kiến tham gia của các ngành và các địa phương tại buổi diễn tập

3. Các Sở, ban, ngành, các lực lượng vũ trang, các địa phương khẩn trương kiểm tra, rà soát, điều chỉnh, bổ sung phương án phòng chống thiên tai của các đơn vị, địa phương cho phù hợp với điều kiện thực tế (*rút kinh nghiệm từ cơn bão số 3 năm 2024*) và triển khai công tác chuẩn bị ứng phó thiên tai theo phương án duyệt để đảm bảo chủ động trước mọi tình huống, hạn chế tối đa các thiệt hại do thiên tai gây ra.

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thành phần dự họp;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- LĐ VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K10, K19.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Lê Ngọc An